



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 15 กันยายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>เนเธอร์แลนด์ห้ามนำเข้ายาหอม 5 เจดีย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวกรณีสมุนไพโรกรกระดูก ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมหารือแก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้ประกอบการ ต้องรอผลการประชุมจะมีแนวทางการช่วยเหลืออย่างไร โดยเฉพาะเรื่องระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ เนื่องจากสูตรในการทำยาหอมมีมาตั้งแต่โบราณ ต้องหาแนวทางช่วยเหลือก่อนดีกว่าจะต้องไปเปลี่ยนสูตร ทั้งนี้ โกรกระดูกส่วนใหญ่มักจะเป็นวัตถุดิบในการทำตำรับยาหอม</p> <p>สำหรับสรรพคุณของสมุนไพโรกรกระดูก พบว่า รากแก้เสมหะและลม แก้หืด หอบ แก้ลมในกองเสมหะ บำรุงหัวใจให้ชุ่มชื้น บำรุงกระดูก แก้ลมวิงเวียน หน้ามืด ตาลาย แก้ปวด ตำรายาไทยใช้ปรุงเป็นยาหอมรับประทานแก้ลมวิงเวียนหน้ามืดตาลาย ขับลมในลำไส้ แก้โรคโลหิตจาง ทั้งนี้ ตำรายาไทย มีการนำโกรกระดูกมาใช้ในหลายตำรับ</p> <p>นอกจากนี้ บัญชียาจากสมุนไพรมีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ตามประกาศ คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา (ฉบับที่ 5) ปรากฏการใช้โกรกระดูกในยารักษาอาการโรคในระบบต่างๆ ของร่างกาย รวม 2 ตำรับ คือ 1.ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม) ปรากฏตำรับ "ยาหอมเทพจิตร" และตำรับ "ยาหอมนวโกร" มีส่วนประกอบของโกรกระดูกอยู่ในพิภักโกรทั้ง 9 ร่วมกับสมุนไพรรชนิดอื่น ๆ ในตำรับ มีสรรพคุณในการแก้ลมวิงเวียน แก้อาการหน้ามืด ตาลาย ใจสั่น คลื่นเหียน อาเจียน แก้ลมจุกแน่นในท้อง และ 2.ยารักษาอาการทางระบบอาหาร ปรากฏตำรับ "ยาประสะกานพลู" มีส่วนประกอบของโกรกระดูกร่วมกับสมุนไพรรชนิดอื่น ๆ ในตำรับ ใช้บรรเทาอาการปวดท้อง จุกเสียด แน่นเฟ้อจากอาหารไม่ย่อย เนื่องจากธาตุไม่ปกติ</p> <p>ทั้งนี้ โกรกระดูก เป็นพืชเฉพาะถิ่นในที่สูงทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเทือกเขาหิมาลัย ปัจจุบันปลูกมากที่อินเดีย เนปาล ภูฏาน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม ไทยสั่งนำเข้ามาจากอินเดียและจีน และได้มีการนำมาใช้ในเครื่องยาไทย</p>
<p>สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ คมชัดลึก</p>	<p>รพ.พระราชรัฏฐ์</p> <p>-เสนอสรุปข่าว นพ.โสภณ เมฆธฯ ปลัด สธ. กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน รพ.พระราชรัฏฐ์ ของ รพ.น้ำพอง และ รพ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ว่า รพ.ชุมชนถือเป็นหัวใจของระบบสุขภาพระดับอำเภอ โดย สธ.ได้ตั้งเป้าหมายให้ รพ.ชุมชนทุกแห่ง เป็น รพ.พระราชรัฏฐ์ในปี 2562 โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 มาใช้เป็นหลักในการทำงาน คือ เข้มแข็งจากภายใน เติบโตไปด้วยกัน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าโรงพยาบาล โดยคนในพื้นที่ร่วมเป็นเจ้าของ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาต่างๆ ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ที่เน้นการทำงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกันของทุกภาคส่วน ซึ่ง รพ.น้ำพอง และ รพ.อุบลรัตน์ ได้ดำเนินงาน รพ.พระราชรัฏฐ์ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของภาครัฐ-เอกชน-และประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ รพ. ให้ประชาชนร่วมบริจาคปีละ 1,000 บาท เมื่อผู้ป่วยสามารถใช้ห้องพิเศษฟรี ประสานภาคเอกชนรับผู้ป่วยที่พิการเข้าทำงาน และเชิญชวนบริษัทที่พร้อมทำธุรกิจตอบแทนเพื่อสังคมร่วมกับกรมการสุขภาพอำเภอ และคลินิกหมอครอบครัวนอกจากนี้ยังได้ทอดผ้าป่าร่วมจัดหาปัจจัยซื้อเครื่องมือแพทย์ไว้ประจำ รพ.สต. ให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงยืมใช้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่ต้องมา รพ. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง</p>
<p>ไทยรัฏฐ์ สำนักข่าวไทย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p>	<p>วัณโรค</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานเปิดงาน "คืนคนสุขภาพดีสู่สังคม" ณ เรือนจำกลางสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ และกล่าวว่า องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทย เป็น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรครุนแรง สธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ.2560-2564 ตั้งเป้ายุติวัณโรคให้ได้ภายใน 20 ปี หรือภายใน พ.ศ. 2578</p> <p>ทั้งนี้ผู้ต้องขังในเรือนจำเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงสำคัญที่โอกาสป่วยเป็นวัณโรคสูงกว่าคนทั่วไปถึง 10 เท่า กระทรวง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม จึงได้ร่วมการประกาศเจตนารมณ์ยุติวัณโรคในเรือนจำ ถือเป็นนโยบายระดับชาติที่จะยุติวัณโรคตามแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ ซึ่งเริ่มในปีงบประมาณ 2560 โดยปีแรกนั้นนับว่าเป็นความสำเร็จในการเร่งรัดคัดกรองวัณโรคในเรือนจำ สามารถคัดกรองวัณโรคด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก และส่งตรวจห้องปฏิบัติการด้วยขั้นตอนและวิธีการการตรวจที่เป็นที่ยอมรับขององค์การอนามัยโลก เน้นการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำในระดับพื้นที่ สามารถยุติวัณโรคในเรือนจำได้อย่างยั่งยืน</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>นโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2560 โดยมอบนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข Patient and Personnel Safety หรือ 2P Safety เพื่อยกระดับคุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์กับประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยและเข้าถึงสถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน</p>
<p>บางกอกทูเดย์ กรมประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>คุมเข้มมาตรฐานสปา-ร้านนวด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรม สบส.มีนโยบายในการกำกับดูแลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงประชาชนต้องได้รับบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยจากการใช้บริการ ขณะเดียวกันก็ต้องทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ และสร้างชื่อเสียงให้กับสถานบริการเพื่อสุขภาพของไทย โดยดำเนินการภายใต้พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ป้องกันและขจัดปัญหาสปา นวดไทยไม่มีมาตรฐาน</p> <p>ด้านนายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรม สบส.เผย 3 มาตรฐาน “ร้านนวด” ต้องทำตาม 1.ด้านสถานที่ ต้องมีระบบจัดการขยะ น้ำเสีย แยกส่วนอาบน้ำชายหญิง 2.ด้านความปลอดภัย ต้องมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล เครื่องมือสะอาด ผู้นวดสวมหน้ากากอนามัย มีระบบคัดกรองความเสี่ยงผู้มารับบริการ ทั้งจากอายุ ตั้งครรภ์ ยา โรคประจำตัว 3.ด้านบริการ ต้องกำหนดราคามองเห็นง่าย ทำทะเบียนประวัติผู้มารับบริการ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปิดกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2193 7080 หรือติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (www.thaispa.go.th) และ เฟซบุ๊ก “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส.กระทรวงสาธารณสุข”</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์คมชัดลึก สำนักข่าวไทย</p>	<p>สัญญาณเตือนไทรอยด์เป็นพิษ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โถงพิธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า ไทรอยด์เป็นพิษ มักพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ฮอร์โมนไทรอยด์เป็นฮอร์โมนสำคัญที่ช่วยควบคุมกระบวนการเผาผลาญ และการใช้พลังงานต่างๆ ถ้าร่างกายมีระดับฮอร์โมนไทรอยด์สูงเกินไป จะทำให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญมากขึ้น เหมือนร่างกายทำงานหนักอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้โรคไทรอยด์เป็นพิษ เป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนั้น การเป็นคนช่างสังเกต และใส่ใจสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เมื่อมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อการรักษาอย่างถูกต้อง</p>
<p>สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>จัดระเบียบคาเฟ่สัตว์เลี้ยง</p> <p>-เสนอข่าว กรณีที่สื่อ นำเสนอรายงานเรื่องธุรกิจประเภทคาเฟ่สัตว์เลี้ยงในไทยกำลังเติบโต ขณะที่ น.สพ.เกษตร สุเตชะ สัตวแพทย์ประจำหน่วยสัตว์เลี้ยงพิเศษ รพ.สัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นว่าควรการจัดระเบียบ แยกส่วนกินอาหารของคนและสัตว์ในคาเฟ่สัตว์เลี้ยงไม่ให้ปะปนกัน เพื่อควบคุมป้องกันโรค</p> <p>นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า คาเฟ่สัตว์เลี้ยงจัดเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ผู้ประกอบการต้องขอรับใบอนุญาตกับหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น แต่ที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจน ควบคุมคาเฟ่สัตว์เลี้ยงอย่างชัดเจน กรมอนามัยจึงได้จัดทำคู่มือวิชาการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ให้แก่ อปท.ทั่วประเทศ หากพบสถานประกอบการจำหน่ายอาหารจัดให้มีสัตว์เลี้ยงเข้ามาอยู่ปะปนกับผู้บริโภคในบริเวณรับประทานอาหาร ถือได้ว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันเหตุร้ายและโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการแก้ไขปรับปรุง จัดการป้องกันและไม่ให้มีสัตว์เลี้ยงในบริเวณรับประทานอาหารได้ หากฝ่าฝืนคำสั่งจะมีโทษตามกฎหมาย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 กรณีหากมีผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งธุรกิจคาเฟ่สัตว์เลี้ยง ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อีกทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กฎกระทรวงควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนด้วย
เว็บไซต์คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์	<p>ศูนย์ความเสี่ยงอาหาร</p> <p>- เสนอข่าว สกว. ลงนามความร่วมมือ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัย “ศูนย์ความเสี่ยงอาหาร” ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งเน้นบทบาทการประเมินความเสี่ยง ให้ข้อเสนอแนะด้านการจัดการความเสี่ยงให้แก่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสื่อสารความเสี่ยง และเชื่อมโยงความรู้ทั้งในสวนวิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม โดย สกว.และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะให้การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยให้แก่หน่วยปฏิบัติการวิจัย “ศูนย์ความเสี่ยงอาหาร” เป็นระยะเวลา 3 ปี ในวงเงินรวม 30 ล้านบาท</p>
ผู้จัดการออนไลน์ เพจ Drama-addict	<p>สถานการณ์ภาคใต้</p> <p>- เสนอข่าว เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณ อ.กาบัง จ.ยะลา เพื่อล่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ระเบิดออกไปตรวจสอบ แล้วมีการจุดชนวนระเบิดทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะเดินทางบริเวณ อ.ยะหา จ.ยะลา ก่อนที่จะมีการกดระเบิดซ้ำขณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย และมีเจ้าหน้าที่ทหาร เสียชีวิต 1 ราย ผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิดดังกล่าวได้ถูกส่งตัวมารักษาที่ รพ.ยะหา รวมทั้งหมด 26 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่มีอาการสาหัสต้องส่งตัวต่อไปรักษาที่ รพ.ยะลา จำนวน 9 ราย โดยหลังส่งรักษาต่อที่ รพ.ยะลา มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบางส่วนส่งตัวต่อไปรักษาที่ รพ.ยะลาลิรัตันรักษ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>- แชร์ภาพมีข้อความระบุว่า โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป A ช่วยชีวิตเจ้าหน้าที่ จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าที่ จ.ยะลา โทรศัพท์ 073-244-711</p>
ไอเอ็นเอ็น	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>- เสนอข่าว น.พ.ปรารธนา ประสงค์ดี นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ในปี 2560 นี้ จ.ฉะเชิงเทรา มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 2 ราย ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประเทศ ซึ่งสถิติของจังหวัดอื่น ๆ ที่มีผู้เสียชีวิตนั้น หลายจังหวัดมีเพียงแค่อายเดียว สาเหตุเนื่องจากผู้ที่ถูกสุนัขกัด ไม่ยอมมาพบแพทย์เพื่อรับวัคซีนป้องกัน จึงทำให้เกิดการเสียชีวิตขึ้น จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่ถูกสุนัขกัด ให้เข้ามารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามขั้นตอนของการรักษาให้ครบถ้วน ซึ่งทาง สสจ.ฉะเชิงเทรานั้น มีความพร้อมที่จะให้บริการ</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	<p>จองวันทำดี</p> <p>- เสนอข่าว สสส.ผนึก 19 องค์กรใหญ่ ชวนคนไทยร่วม “จองวัน” ทำ 365 วัน เป็นวันทำดี สร้างจิตอาสาให้เกิดทั้งแผ่นดิน โดยใช้เว็บไซต์palangpandin.com เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวก โดยเฉพาะฟังก์ชัน “จองวัน” ที่เชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ได้นำนวนสำคัญขององค์กร มาประกาศเป็นวันทำดีในเว็บไซต์ให้เต็มปฏิทินทั้ง 365 วัน ตามกำลังและความสนใจเฉพาะทางขององค์กร และบุคคล นอกจากนี้ ยังมีส่วนของการ “ปันของ” เป็นพื้นที่ให้องค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิ หรือโรงเรียน ใช้เพื่อประกาศขอรับบริจาคสิ่งของที่ต้องการให้อย่างถูกคน ถูกที่ และถูกเวลา</p>
เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ	<p>อิตาลีระงับบริจาคเลือดยังแพร่เชื้อซิคุนกุญา</p> <p>- เสนอข่าว ทางกรมท้องถิ่นกรุงโรมของอิตาลีเตรียมดำเนินมาตรการเร่งด่วน ในการกำจัดยุงซึ่งเป็นพาหะนำโรค หลังในช่วงหลายวันที่ผ่านมา มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อซิคุนกุญา 17 ราย โดยกระทรวงสาธารณสุขเสนอแนะให้ระงับโครงการบริจาคเลือดชั่วคราว เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อ</p>
ผู้จัดการรายวัน	<p>มาตรการห้ามสูบบุหรี่ในโตเกียว</p> <p>- เสนอข่าว รัฐบาลท้องถิ่นกรุงโตเกียวจะผลักดันมาตรการห้ามสูบบุหรี่ในทุกพื้นที่สาธารณะอย่างเข้มงวด และจะตั้งค่าปรับสำหรับผู้ฝ่าฝืนสูงถึง 50,000 เยน หรือกว่า 15,000 บาท เพื่อสร้างเมืองที่สะอาดและดีต่อสุขภาพ ในโอกาสที่กรุงโตเกียวจะเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาโอลิมปิก ในปี 2020</p>

